



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์มติชน (11 มิ.ย.61)	บัญชีค่าจ้างลูกจ้างสธ. -เสนอภาพกราฟิก บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ(แรกเข้าบรรจุ)-ชั้นสูง ของลูกจ้างชั่วคราว สธ. ซึ่งใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสายวิชาชีพ อาทิ เกษังกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพ 2.กลุ่มสนับสนุน มีทั้งกรณีไม่กำหนดวุฒิ และที่มีวุฒิตั้งแต่ ปวช. ปวท. ปวส.และป.ตรี อาทิ พนักงานขับรถ พนักงานแปล เป็นต้น โดยบัญชีดังกล่าวอ้างอิงตามระเบียบก.การคลัง จัดทำตั้งแต่สมัย นพ.ไพจิตร วราชาติ เป็น ปลัด สธ. ล่าสุดผู้บริหารสธ.อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงบัญชี
เว็บไซต์ วอยซ์ทีวี (11 มิ.ย.61)	นโยบายหมอครอบครัว -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.ได้กำหนดเป้าหมายจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Service) 6,500 ทีม ตั้งแต่ปี 2559-2569 โดยในปี 2561 จะเน้น “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” ขณะนี้มีคลินิกหมอครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 783 ทีม จากเป้าหมาย 845 ทีม ซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบว่า นโยบายนี้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยในระยะ 10 ปี อาจจะต้องใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้มีมูลค่า 227,570 ล้านบาท โดยความสำเร็จของนโยบายต้องอยู่บนเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้ 1.ประชาชนต้องมารับการดูแลที่หน่วยบริการปฐมภูมิตั้งน้อย 60% ของการเข้าถึงบริการทั้งหมด 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างน้อย 40% และความดันโลหิตสูงอย่างน้อย 50% สามารถควบคุมโรคได้ดี เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนในอนาคต 3.เพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจาก 56% ในปัจจุบันเป็น 90% หรือ ค้นหาผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคได้เพิ่มขึ้น 2.87 ล้านคนใน 10 ปีข้างหน้า และ 4. เพิ่มคุณภาพของสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ทำให้ประชาชนมีความพอใจและมั่นใจในบริการจาก 10% เป็น 100% ของคนที่มารับบริการทั้งหมด
ไทยรัฐ แนวนหน้า ผู้จัดการ สยามรัฐ ไทยโพสต์ (11 มิ.ย.61)	ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย -เสนอข่าว นางนภัทร ทยุติชยาธร พร้อมผู้เสียหายกลุ่มแม่ข่ายผลิตภัณฑ์คาโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของตรีชฎา ที่ผลิตโดยบริษัท เมจิก สกิน จำกัด นำเอกสารรายชื่อ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์เข้าร้องทุกข์กับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เนื่องจากสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 20 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์คาโอเป็นเซรั่มทาหน้า อ้างว่าทาแล้วทำให้ผิวหน้าเต่งตึง เรียกว่าเป็นวีเซฟ ราคากล่องละ 79 บาท ด้านพล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า คดีนี้สามารถดำเนินคดีแยกจากคดีเมจิก สกิน เนื่องจากเป็นเหตุต่างกรรม ต่างวาระ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์คาโอ พบว่ามีส่วนผสมไม่ตรงตามโฆษณา แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ จึงเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน และจากการตรวจค้น บ.ฮานิว โคเลียม พบผลิตภัณฑ์คาโอ แต่ตรวจสอบไม่พบเชื้อไฟจากญี่ปุ่นหรือเห็นญี่ปุ่นหลายชนิดตามที่โฆษณา เข้าข่ายการโฆษณาสิ่งที่ไม่จริง แสดงข้อความจริงอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริง ซึ่งจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป ส่วนความคืบหน้าคดีเมจิก สกิน พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งต้องรอผลการตรวจสอบสรรพคุณตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะ
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ (11 มิ.ย.61)	-เสนอข่าว สำนักวิจัย SUPER POLL เปิดเผยผลสำรวจ ประชาชนคิดอย่างไรต่อความไม่ปลอดภัยในเครื่องสำอาง อาหาร และยา พบว่า ร้อยละ 63.3 ไม่ทราบว่าสามารถตรวจสอบเลข อย. ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 36.7 ทราบว่าตรวจสอบผ่านเว็บ อย. สายด่วน อย. เว็บไซต์หาทั่วไป และแอปพลิเคชัน และร้อยละ 91.9 พอใจการทำงานของตำรวจที่จับกุมดำเนินคดีขบวนการสวมเลข อย.ได้ ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชนในการซื้อเครื่องสำอาง อาหาร และยา อันดับแรก คือ อย. ร้อยละ 78.3 รองลงมา

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สคบ. ร้อยละ 72.4 และ สธ. ร้อยละ 63.5
<p>มติชน คอลัมน์ เวทีสาธารณะ (10 มิ.ย. 61)</p> <p>คมชัดลึก (11 มิ.ย.61)</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนบทศความ โดยมูลนิธิชีววิถี ระบุว่า เครือข่ายไม่ยอมรับข้อเสนอที่ให้ก.เกษตรฯ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเรื่องพาราควอต เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพ และยังมีบทบาทซับซ้อนในฐานะที่มีหน้าที่ส่งเสริมและดูแลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ เครือข่ายจะติดตามความชัดเจนของรัฐบาลในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยต้องเป็นไปตามกรอบข้อเสนอ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ให้ คกก.วัตถุอันตรายทบทวนมติและพิจารณายกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ในเดือนธ.ค. 2562 ตามกรอบเวลาที่สธ.เสนอ 2) ให้ก.เกษตรฯ ศึกษาหาวิธีการทดแทน ตามมติของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 3) ให้ก.การคลังศึกษาและจัดเก็บภาษีจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรงมาใช้ในการเยียวยาผลกระทบและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีจัดการวัชพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาพาราควอต ของนายอุบล อยู่หวั่น ประธานเครือข่ายเกษตรกรมัยยืนยภาคอีสาน ที่เสนอให้รัฐบาลมีคำสั่งให้แต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดใหม่ ที่มีกระบวนการสรรหาอย่างโปร่งใส คนที่ได้รับเลือกต้องเป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ถ้าเป็นตัวแทนกระทรวงต้องเป็นข้าราชการมีความรู้และสุจริต ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความเป็นกลาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริง ๆ ไม่ใช่ผู้ที่บริษัทขายสารเคมีสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน หากรัฐบาลนำไปพิจารณาจะได้รับการสรรเสริญจากทุกฝ่าย ขึ้นอยู่กับกุนชื่อของนายกฯว่าจะเปิดใจรับความคิดเห็นของภาคประชาชนเกือบ 700 องค์กรหรือไม่</p>
<p>เดลินิวส์ BANGKOK POST (10 มิ.ย. 61)</p>	<p>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ. วีระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบสวนเอาผิดผู้ลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทย หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน โดยจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานมีการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงงานรับซื้อของเก่า ได้ซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์เดือนละหลายล้านบาท จะดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงาน 3 ข้อหา ประกอบด้วย นำเข้าหรือครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต, ตั้งและประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 โรงงานคัดแยกขยะไม่ได้รับอนุญาต และได้สั่งปิดโรงงานทันที</p> <p>ล่าสุด ชาวบ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.น้ำพุ ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้กังวลว่าจะมีสารเคมีรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องจากสารเคมีถูกนำมากองทิ้งไว้ภายในฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ติดกับอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขโดยด่วน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (11 มิ.ย.61)</p>	<p>โครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>-เสนอบทความ โดย ดร.เฉลิมพล ไททองกุล นักวิชาการอิสระ เสนอความเห็นที่ โครงสร้างการบริหารจัดการรพ.รัฐควรเป็นอิสระ มีรพ.จังหวัดเป็นแม่ข่าย ส่วนรพ.ชุมชนและรพ.สต.เป็นลูกข่าย มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนและสามารถต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับพื้นที่ ขณะที่ระบบบริหารรพ. ต้องแบ่งความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างฝ่ายแพทย์กับฝ่ายบริหาร เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต้องให้ฝ่ายบริหารทำ ส่วนคำตอบแทนต้องใกล้เคียงกับเอกชนมากขึ้น เพื่อไม่ให้คนไหลออก โดยเมื่อมีการโครงสร้างเปลี่ยนแปลงต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายตามไปด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ (11 มิ.ย.61)</p>	<p>พ.ร.บ.โรคติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอกรมพิจารณา และได้รับทราบสถานการณ์โรคติดต่อช่วงนี้ ได้แก่ โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศคองโก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกาในประเทศอินเดีย โรคไข้เหลืองในประเทศบราซิล สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อในรพ. กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการร่างอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 2 ฉบับคือ 1.(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ และ 2.(ร่าง) ระเบียบฯ การเบิกจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกันหรือการควบคุมโรคติดต่อ และยังเห็นชอบเสนอจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาติน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นต้นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คัดข่าวกรองคน tnamcot.com (9 มิ.ย. 61) prachachat.net (9 มิ.ย. 61) thaigov.go.th (9 มิ.ย. 61) เว็บไซต์สปริงนิวส์ (11มิ.ย.61)</p>	<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว สปสช. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และรพ. รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ่ โดยจัดเตรียมวัคซีนไขหวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ 3.5 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มฟรีทุกสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 61 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภาคประชาชน กล่าวว่า ในปี 2561 หลังจากสปสช.ถูกตรวจสอบว่าไม่สามารถทำหน้าที่จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้ และมีการแก้ปัญหาโดยให้รพ.ราชวิถีทำหน้าที่จัดซื้อแทน ขณะนี้ถึงช่วงที่ต้องฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง แต่วัคซีนยังกระจายไม่ถึง รพ.บางแห่ง เนื่องจากรพ.ราชวิถีตีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ทำให้ยังไม่สามารถออกไปสั่งซื้อให้กับอก.ได้ ซึ่งขณะนี้วัคซีนไขหวัดใหญ่มีอยู่เต็มคลังของ อก.ตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค. 2561 แต่เมื่อไม่มีใบสั่งซื้อจึงยังไม่สามารถนำวัคซีนออกมาใช้ได้ เบื้องต้น รพ.ราชวิถีแก้ปัญหาโดยใช้วิธียืม แต่อก.ไม่สามารถให้ยืมได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้รพ.ราชวิถีมีการยืมยาอื่นจากอก.มากกว่า 5 พันล้านบาทแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2561 ว่า สธ.ยืนยันมีวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 3.5 ล้านโดส สำหรับฉีดให้ประชาชนไทยกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ขอให้สอบถามที่รพ.ตามสิทธิเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อก. กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.ได้เตรียมวัคซีนไขหวัดใหญ่ไว้เนืองต้น 405,000 โดส และอก.ได้จัดหาและสนับสนุนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีก 3.4 ล้านโดส ซึ่งที่ผ่านมาการกระจายวัคซีนของอก.อาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่มีรายละเอียดในกระบวนการค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันได้แก้ปัญหาต่างๆ แล้ว และอก.ได้จัดส่งวัคซีนล็อตแรกไปแล้วกว่า 90% โดยส่วนหนึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตจาก บริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของอก. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่าประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่อย่างแน่นอน</p>
<p>ข่าวสด (10 มิ.ย. 61) ไทยรัฐ (10 มิ.ย. 61) ไทยรัฐ thairath.co.th (10 มิ.ย. 61) แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค (9 มิ.ย. 61) M2F</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. สั่งการให้ นพ.สจ.ทั่วประเทศ ป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออกอย่างต่อเนื่อง และแจ้งคลินิกและร้านขายยาในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังและช่วยส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยไขเลือดออกไป รพ.ใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สจ.พะเยา เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 4 มิ.ย. จ.พะเยามีรายงานผู้ป่วยสะสม 12 ราย ใน 4 อำเภอ ขอความร่วมมือประชาชนให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคไขเลือดออก โดยเน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ 1.เก็บบ้าน ให้เรียบร้อย สะอาด 2.เก็บขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ เปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อกำจัดลูกน้ำ</p> <p>-นพ.กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ นำอุปกรณ์กำจัดยุงลายที่ได้ทำการดักยุงลายบ้านเพื่อสาธิต โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-6 มิ.ย. 2561 พบผู้ป่วยไขเลือดออกแล้ว 699 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยมากที่สุด 327 ราย รองลงมา จ.สุรินทร์ 171 ราย จ.ชัยภูมิ 101 ราย และ จ.บุรีรัมย์ 100 ราย จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาเท่าตัว โดยกลุ่มที่ป่วยมากที่สุดคือนักเรียนอายุระหว่าง 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นายธนนชัย สายสุด ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนมักพบเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคไขเลือดออก โดยเฉพาะเด็กเล็กชั้นอนุบาล จึงได้สั่งการให้ผอ.โรงเรียนในพื้นที่ติดตั้งมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงลายกัดเวลาตอนกลางวัน พร้อมกับประสานสจ.อำนาจเจริญส่งเจ้าหน้าที่ออกไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และนำทรายอะเบทไปใส่ไว้ตามแหล่งน้ำท่วมขังที่มีลูกน้ำยุงลายบริเวณสถานศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เปิดเผยการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไขเลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.-5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(11 มิ.ย.61) ข่าวสด (11 มิ.ย.61)	มิ.ย. 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 14,973 ราย เสียชีวิต 19 ราย กลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุด คืออายุ 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 15-24 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน ร้อยละ 46.28 รองลงมา อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18.83 ทั้งนี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น -เสนอโฆษณา สธ.วางมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ควบคุมโรคไข้เลือดออกตลอดฤดูฝน
เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (9 มิ.ย. 61) กรุงเทพธุรกิจ (10 มิ.ย. 61)	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน -เสนอข่าว นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมนามัย ระบุว่า โรงเรียนคือต้นแบบการ สร้างเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปต่อยอดเป็นเมนูสำหรับลูกหลานในมือต่อๆ ไป ซึ่ง งบ 20 บาทต่อหัวต่อวัน ที่ท้องถิ่นจัดการให้เพียงพอที่จะทำเมนูดีๆ ได้ คือ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ มีผักทุกมื้อ มี ไข้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ฟอง มีตับหรือเลือดสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เมนูปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ประ รสไม่หวาน มัน เค็ม ข้าวควรเป็นข้าวกล้อง ส่วนอาหารว่าง เป็นผลไม้สัปดาห์ละ 3 วัน แต่จากการสำรวจคุณภาพ อาหารยังไม่ได้ตามเกณฑ์โภชนาการ ซึ่งนอกจากปัญหาเรื่องการใช้งบไม่เหมาะสม ยังมีมีนักโภชนาการในโรงเรียน คอยดูแล และแม้ครัวอาจยังมีความรู้เรื่องโภชนาการไม่เพียงพอ -เสนอข่าว นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ ที่ปรึกษากรมนามัย ระบุว่า อยากให้ใช้เรื่องทุจริต อาหารกลางวันเด็กนักเรียนเป็นโอกาสผลักดันเรื่องคุณภาพอาหารอย่างเป็นระบบ 5 ประเด็น คือ 1.ให้ทุกโรงเรียน ใช้ระบบ Thai School Lunch ควบคุมคุณภาพ คำนวณวัตถุดิบ ป้องกันการโกงได้ 2.วิเคราะห์รูปแบบของการ ประกวดราคาอาหารกลางวันที่ไม่กำหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ แต่ใช้ราคาเป็นตัวตั้ง 3.จัดทำระบบ ติดตามที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 4.ให้มีนักโภชนาการประจำตำบลละ 1 คน เพื่อดูแลอาหารในโรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โดยนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อม และ 5.ส่งเสริมให้พ่อแม่และชุมชนมีบทบาทในการพัฒนา คุณภาพอาหารให้ดีขึ้น
มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ (10 มิ.ย. 61)	นมโรงเรียน -เสนอข่าว นสพ.สรวิต ธาณีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีร.ร.ไพฑูริย์ศึกษาส่งหนังสือแจ้ง ผู้ปกครองของกรณีนมตามโครงการนมโรงเรียน หลังพบนมยูเอชทีที่จัดส่งโดยสหกรณ์โคนมไทยมิลค์มีสภาพ ขุ่นข้นผิดปกติ แม้จะยังไม่ถึงวันหมดอายุ ว่า นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เข้าพบคณะผู้บริหารร.ร.ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและรับทราบ ข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน พร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้น ตั้งแต่การผลิต การแปร รูป การขนส่งและการเก็บรักษา ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
thainews.prd.go.th (9 มิ.ย. 61)	รพ.สธ.ตรวจเยี่ยม จ.นครสวรรค์ -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สธ. พร้อมด้วยนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตฯ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 3 ก่อนการ ประชุมกรม.นอกระบบที่อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งชื่นชมเขตสุขภาพที่ 3 ที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ครบวงจร รักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบสูงเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพ
สยามรัฐ (11 มิ.ย. 61)	โฆษณาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษก กรม สบส. และ ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ และสสจ. เกือบ 3,000 แห่ง และแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งตามกฎหมายไม่ห้ามโฆษณา แต่ต้องไม่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือส่อลามก อนาจาร โดยเฉพาะห้ามอวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาหรือป้องกันโรคได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การรณรงค์เพื่อบำบัด รักษา โรค และฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ศาสตร์นวดไทย ต้องทำในสถานพยาบาลและรับบริการจากแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยเท่านั้น การโฆษณาว่าสามารถรักษาโรค อาทิ ไมเกรน เกาต์ รูมาตอยด์ กระดูกทับ เส้น ซึ่งเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงหากตรวจพบจะสั่งให้แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอน ใบอนุญาต
มติชน (10 มิ.ย. 61)	กรมการแพทย์รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้

สื่อ	ประเด็นข่าว
	วันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในปีนี้ประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ "Beat Plastic Pollution" ภายใต้คำขวัญ "รักษโลก เลิกพลาสติก" (If You Can't Reuse It, Refuse It) กรมฯ จึงกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ทั้ง 30 แห่งยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ซึ่งปีที่แล้วหน่วยงานในสังกัดใช้ถุงพลาสติกกว่า 9,010,164 ใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท
เดลินิวส์ (9 มิ.ย. 61)	<p>น้ำหนักกระเป๋านักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่า เด็กไทยวัยประถม แยกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวเด็ก ซึ่งการแบกกระเป๋าไปใหญ่ที่หนักและนานอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างร่างกายและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า เด็กวัยอนุบาลหรือประถมต้นยังมีการทรงตัวที่ไม่ดีนัก เนื่องจากอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตและพัฒนาการการทรงตัว การแบกกระเป๋าไปใหญ่อาจทำให้เด็กล้มง่าย เดินลำบากมากขึ้น เกิดการบาดเจ็บได้ แนะนำให้ใช้กระเป๋าเล็ก</p>
ไทยรัฐ (9 มิ.ย. 61)	<p>โรคหน้าฝนในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่ชื้นและเย็น ทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในหน้าฝนแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะติดเชื้อโรคและมีอาการเจ็บป่วยได้ง่าย เนื่องจากร่างกายมีภูมิต้านทานโรคไม่มากพอ</p> <p>-นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคที่พบมากในช่วงฤดูฝน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน อาจได้รับเชื้อมาจากสัตว์ เช่น นก หรือหมู เด็กจะมีการใช้ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ โรคไข้เลือดออก มีุงลายเป็นพาหะนำโรค เด็กจะมีไข้สูงเกิน 3 วันขึ้นไป พ่อแม่ควรใส่ใจดูแลสุขภาพของเด็ก</p>
สยามรัฐ (11 มิ.ย.61)	<p>47 ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวว่า เนื่องในวันครบรอบ 47 ปี ของสถาบันฯ จะจัดพิธีทำบุญวันที่ 15 มิ.ย.นี้ และจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาบริการของสถาบันฯ สมทบทุนซ่อมแซมอาคารบริการต่างๆ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ วัสดุ/ครุภัณฑ์ทางจิตเวชที่จำเป็นเพื่อใช้ในอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติดขนาด 5 ชั้น ที่ก่อสร้างใหม่และกำหนดจะเปิดให้บริการในเดือน ส.ค.นี้ โดยบริจาคได้ที่สถาบันฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 479-0-1228 2-4 ชื่อบัญชีเงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ หรือโอนผ่านโมบายแบงกิ้ง พร้อมเพย์ ซึ่งสามารถพิมพ์ใบอนุโมทนาบัตรได้ทันที และลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถาม 0-2441-6108</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชุปการเมือง (11 มิ.ย.61)	<p>ความร่วมมือมือสธ.-กทม.</p> <p>-กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ มีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จากต้นแบบศูนย์บริการสาธารณสุข "Long Term Care (LTC) โดยก่อสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม. และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย มี นพ.วงวัฒน์ ลีวัลักษณ์ รองผอ.สำนักอนามัย กรุงเทพฯ เป็นประธานฯ ร่วมกับ นพ.กิตติ ลากสมบัติศิริ ผอ.สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย และล่าสุดได้ข่าวว่าจะร่วมกันวิ่งการกุศลช่วง ส.ค.นี้ด้วย</p>
springnews.co.th (11 มิ.ย. 61)	<p>แพ้ยาล้วนโบราณ</p> <p>-เสนอข่าว นางทัศนวรรณ สังวาลเพชร อายุ 32 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง ได้เกิดอุบัติเหตุทกล้ม ทำให้กระดูกไหปลาร้าว ได้ไปซื้อยาประสานกระดูกซึ่งเป็นยาแผนโบราณจากร้านขายยาเป็นยาลูกกลอนและยาเส้น ซึ่งปราศจากสารสเตียรอยด์ กินเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน มื้อละ 6 เม็ด หลังกินยาไปได้ 24 เม็ด หน้าข้างซ้ายไม่มีความรู้สึก และมีตุ่มเม็ดใสขึ้นตามใบหน้า จึงไปรักษาที่รพ.ระยอง แพทย์ได้ฉีดยาแก้แพ้และยาขยายหลอดลม พร้อมกับให้ยาแก้ปวด สามิได้ส่งรูปให้ร้านขายยาดู ระบุว่าน่าจะเป็นงูสวัด แต่แพทย์แจ้งว่าไม่ใช่โรคงูสวัด และต้องขอตรวจอย่างละเอียดโดยให้นอนรพ. ประมาณ 14 วัน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบยาแผนโบราณดังกล่าวว่าเป็นอันตรายหรือไม่</p>
ข่าวสด	<p>1 วัด 1 โรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อมรพันธุ์ สมาร ผอ.รพ.วังชัน อ.วังชัน จ.แพร่ เปิดเผยว่า คณะแพทย์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(9 มิ.ย. 61)	จริยธรรม ได้ถวายสังฆทาน รูปเทียนไร้ควัน และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ แต่เจ้าคณะอำเภอลำปาง ฌ วัดสัมฤทธิ์บุญ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เนื่องจากพระสงฆ์บางรูปอาพาธด้วยโรคต่างๆ ในขณะที่บางรูปไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำให้ไม่ทราบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคใดบ้าง โดยสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ แนะนำประชาชนใส่ใจเรื่องอาหารตกบาตร
BANGKOK POST (10 มิ.ย. 61)	โรคเมลิออยโดสิส -เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 สงขลา เตือนการแพร่ระบาดของโรคเมลิออยโดสิสในช่วงฤดูฝน โดยเชื้อจะอยู่ในดินและน้ำ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคตับจะมีความเสี่ยงสูง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำที่สกปรก ทั้งนี้ ตั้งแต่เม.ค. - 7 มิ.ย. 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 18 ราย แยกเป็น สงขลา 14 ราย ตรัง 2 ราย สตูลและนราธิวาส จังหวัดละ 1 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดสงขลา
ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ เดอะเนชั่น	จัดฟันเถื่อน -เสนอข่าว พ.ต.อ.จิรกฤต จารุภักดิ์ ผกก.กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และ รศ.ทญ.นิดา วิวัฒน์ที่ปะ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของทันตแพทยสภา แถลงข่าวการจับกุมนายสุทัศน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี เจ้าของร้านฟังก์ และน.ส.พรธิรา (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี เจ้าของร้านพลอย พร้อมของกลางอุปกรณ์จัดฟัน แพชั่นเถื่อน เช่น รีเทนเนอร์ ยางยึดฟัน เครื่องกรอ ภายในตลาดสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์ เขตตลิ่งชัน กทม. ผู้ต้องหาให้การว่าเปิดมา 2 เดือน ซื้ออุปกรณ์เหล็กจัดฟันแพชั่นจากตลาดเสื่อป่า แจงข้อหาผิดพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม, พ.ร.บ.สถานพยาบาล และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแพชั่น จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เพจ หนูเหงาเผาเผือก (9 มิ.ย. 61) เพจ Drama-addict (9 มิ.ย. 61)	ดื่มนมเสี่ยงมะเร็ง -แชร์คลิปของ นพ. ตนุพล วิรุฬการณู กล่าวถึงโทษของนม และอ้างอิงงานวิจัยของตั้นยังไม่ได้ตีพิมพ์ ระบุว่าคนไทยแพ้นมกว่า 90% ดื่มนมอาจมีโทษมากกว่าที่คิด โดยนมเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ และมีโอกาสเกิดมะเร็ง ซึ่งมีการแชร์ไปในวงกว้าง -โพสต์ข้อความตอบโต้เรื่องดังกล่าว ว่า การกินนมไม่ทำให้เป็นมะเร็ง และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ด้วย คนไทยที่ดื่มนมไม่ได้มีประมาณ 40-50% ซึ่งจะทำให้แน่นท้อง ท้องเสีย แต่ไม่ได้ทำให้เป็นไมเกรน ภูมิแพ้ ถูกรังไข่ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่ระบุในคลิป
เพจอีจัน และเว็บไซต์ ejan.co (9 มิ.ย. 61)	หญิงพิการบริจาคเงินให้รพ.บุรีรัมย์ -เสนอเรื่องราวของ น้องยุ้ย สาวตาบอดวัย 26 ปี ที่ต้องเลี้ยงดูลูกวัย 1 ขวบเศษ และแม่วัยชรา โดยมีเพียงเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท ซึ่งทำให้คุณลุงพ่ายแพ้ วัย 59 ปี ผู้ป่วยติดเตียง จ.ฉะเชิงเทรา ขอบริจาคดวงตา 1 ข้างให้ แต่แพทย์แจ้งว่าไม่สามารถบริจาคได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากจะทำให้คุณลุงกลายเป็นคนพิการซึ่งผิดจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ โดยขณะนี้มิใช่ผู้ใจบุญบริจาคเงินให้น้องยุ้ยกว่า 1.4 ล้านบาท จึงประกาศขอรับบริจาคเงิน เนื่องจากเพียงพอที่จะใช้เลี้ยงดูแม่ ลูกชาย และตัวเองแล้ว และจะแบ่งเงินที่ได้รับบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้กับรพ.บุรีรัมย์เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ หรือเวชภัณฑ์ยาสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยคนอื่น เพราะที่ผ่านมาได้รับการดูแลจากรพ.บุรีรัมย์เป็นอย่างดี
สยามรัฐ (11 มิ.ย.61)	ตรวจสอบสารเคมี จ.นครปฐม -เสนอข่าว จากกรณีมีชายฉกรรจ์นำสารเคมีอันตรายมาทิ้งบริเวณที่รกร้างทางเข้าหมู่บ้าน ส.บัวหลวง ม.1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม ทำให้ชาวบ้านมีอาการแสบจมูก และเวียนศีรษะ ล่าสุด นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม พร้อมด้วย นักรักษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายกอบต.ยายชา เข้าตรวจสอบสถานที่พบสารเคมีอันตรายซึ่งติดกับป่าและมีน้ำท่วมขัง สามารถเชื่อมต่อกล่องบางกระออมและไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้ โดย ผวจ.นครปฐมได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา หากใครมีอาการผิดปกติให้แจ้งกับท้องถิ่นหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะได้รับไปตรวจรักษา พร้อมทั้งจะจัดรถรับส่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ประสงค์จะย้ายออกจากพื้นที่ไปอยู่ในจุดที่เตรียมไว้หรือบ้านญาติ เบื้องต้นได้ประกาศให้สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตราย ห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้าโดยเด็ดขาด

